
 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 

ของ 
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 

 

วัน สถานที่ และเวลา 

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น โดย
ถ่ายทอดจากโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  เลขที่ 1695 ถ. พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

กรรมการที่เข้าประชุม (กรรมการมีทั้งหมด 7 ท่าน เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) 
1. นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 
2. นายเจษฎา พรหมจาต  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายณัฏฐชัย ศิริโก  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
6. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ  กรรมการ 
7. นางวาสนา นาคถาวร  กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ 
2. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ 
3. นางสาวสิริรัตน์ จริยสกุลทอง  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ 
1. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 
2. นางสาวอารียา วงศ์วิทสงฆ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด 
3. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นสักขีพยานใน

การนับคะแนน 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 2 จาก 22 

 

 

 

เริ่มการประชุม 

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม / พิธีกร ได้แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย คิดเป็นจำนวน 157,916,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับ คิดเป็นจำนวน 
203,675,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งสิน้ 52 ราย จำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 361,591,300 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 60.2652 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น  
600,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวชญาภรณ์ เจริญวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวชี้แจงเก่ียวกับวิธีการดำเนินการประชุม
และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ 

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เป็นหน่วยงาน
อิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบ ซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (“สพธอ.” หรือ  
“ETDA”) แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี ้ ได้นำส่งคู ่มือ
ประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในคราวนี้ ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าแล้ว 

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันนี้ จะมีวาระการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 8 วาระ รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว การประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะ
นำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะให้มีการลงมติ
สำหรับวาระนั้นๆ 

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี ้

(1) ให้ไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ 

(2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ 

บริษัทขอความร่วมมือให้ถามคำถาม เข้ามาเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถาม และขอให้ผู้ถือหุ้น
ถามคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุมนั้นๆ ส่วนคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระใด บริษัทจะตอบในวาระอื่น 
ๆ ในกรณีที่มีคำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตาม
ความเหมาะสม 

2. ภายหลังสิ้นสุดการซักถามในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้มีการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้ ตามขั้นตอนดังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายใน
เวลาที่กำหนด (ประมาณ 1 นาที) เมื่อกดเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนแล้ว ระบบจะแสดงป๊อบอัป 
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(“pop-up”) สอบถามอีกคร้ังหนึ่งว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กด “ตกลง” เพื่อเป็นการยืนยันการ
ลงคะแนน 

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” 
หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเทา่นัน้ กรณีที่ ไม่ได้กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ๆ บริษัท
จะถือว่า 
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเปน็ “เห็นด้วย” ในวาระดังกลา่ว 

(3) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเปลี่ยนการลงคะแนน โดยการกดเลือกใหม่อีกครั้ง ภายในเวลาที่
กำหนด หากบริษัทประกาศปิดระบบการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่
สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีก 

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม ผ่านอุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (“Tablet”) ขอให้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะ สลบัการใช้ แอปพลิเคชัน่ Zoom ไปยังเวบ็บราวเซอร์ Google Chrome (“Chrome”) เพื่อทำการ
ลงคะแนนที่เมนู  
E-Voting 

เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้กลับมายังหนา้ต่าง E-meeting ของ Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียง
ของการประชุมต่อ 

3. การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นใดที่มีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 

4. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ 

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 7 ต้องได้รบัอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

สำหรับวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจาก
จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ส่วนที่เหลือจะถือ
ว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

กรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติในวาระดังกล่าว 
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สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัท
ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะแล้ว 

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุม  

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัท
ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนัก
ลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฎว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นใด 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วย
คะแนนเสียง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

  
เห็นด้วย จำนวน 361,642,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จำนวน - เสียง   

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาว สิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้นำเสนอ 
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นางสาว สิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) 
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว  และได้กล่าว
สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เทียบกับปี 2565 ดังนี้ 

ด้วยสถานการณ์ทางธุรกิจที่ท้าทายในปีที่ผา่นมา เปน็ผลทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ในป ี2566 ได้ 759 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2565 เป็นผลโดยตรงจากการส่งมอบดา้นคมนาคมขนส่ง เช่น งานส่วนเพิ่มจากสายสีเขียว และงานสายสี
ทอง และระบบประกอบอาคารสถานีรถไฟฟา้สายสีชมพูและสายสีเหลือง ซึ่งการส่งมอบโครงการเหล่านี้ไม่ใช่แค่เปน็
การทำงานสำเร็จเท่านัน้ แต่เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบริษทัได้รับการยอมรับจากลูกค้าวา่ มีความรู้ความสามารถ
ทำงานระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพ 

นอกจากระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่แล้ว บริษัทยังดำเนินการและสร้างรายไดจ้ากการทำงานในโครงการด้าน
เทคโนโลยีและโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ 
เช่น รายได้จากโครงการย้ายสายไฟฟ้าอากาศและสายสื่อสารลงใต้ดินจำนวน 254 ล้านบาท โครงการพัฒนาระบบและ 
Web Application จำนวน 90 ล้านบาท โครงการระบบสื่อสารและอาณัติสัญญาณรถไฟรางคู่ จำนวน 45 ลา้นบาท 
และมีรายได้ประจำทุกทุกปีอยา่งต่อเนื่อง จากงานบริการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ เป็นตน้ 

ปี 2566 มีต้นทนุงานโครงการและการให้บริการจำนวน 862 ลา้นบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทนุ
วัสดุอุปกรณ์ที่สูงขึ้น เช่น เหล็ก ทองแดง แผงวงจรอิเล็คทรอนิคซึ่งขาดแคลน จงึเกิดความล่าชา้ในการขนสง่และได้รับ
อุปกรณ์วัสดุล่าช้า ส่งผลทำให้เกิดการขยายระยะเวลาการสง่มอบงาน และรวมถึงตน้ทนุแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายระยะเวลาทำงาน และมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 277 ล้านบาทนัน้ โดยแบ่งเป็นคา่ใช้จา่ยในการ
ขายจำนวน 61 ล้านบาท ซึง่ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนพนักงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารมี
จำนวน 216 ล้านบาทนั้น ได้รวมถึงการตั้งสำรองสำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลกูหนี้การค้า เนื่องจาก
ลูกค้ามีปัญหาการจา่ยเงินที่ล่าชา้กว่ากำหนด จำนวน 57 ลา้นบาท โดยการตั้งสำรองนี้ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
กำหนดไว้ และโดยในปี 2567 บริษัทมีการปรบัปรุงการบริหารการจัดการด้านการเก็บเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
รายได้ให้มีประสทิธิภาพมากข้ึน เพื่อลดการตั้งหนี้สำรองดังกลา่ว 

ทำให้ปี 2566 บริษัทมีผลขาดทนุสุทธิ 340 ล้านบาท แต่บริษทัยังคงมีความแข็งแกร่ง และมองเห็นโอกาสที่จะเติบโต
ในอนาคต โดยเนน้ที่จะดำเนนิธรุกิจบนฐานความรู้ดา้นเทคโนโลยีระดับสูงที่สรา้งความเตบิโตมาตลอดกว่า 20 ปี และ
ต่อยอดธุรกิจจากความรู้ด้านเทคโนโลยีตามกระแสโลก อันไดแ้ก่ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ และ ไอโอที ระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป เพื่อให้บริษัทกลับมาสรา้งความเตบิโต
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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จากสไลด์นำเสนอ แสดงมูลค่าสนิทรัพย์รวมบริษัท เท่ากับ 1,838 ล้านบาท โดยร้อยละ 70 เปน็สินทรัพย์หมุนเวียนที่
ส่วนใหญ่เป็นลูกหนีท้างการค้า  และเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น 997 ล้านบาท หนีส้ิน 841  ลา้นบาท โดยร้อยละ 90 เป็น
หนี้สินหมุนเวียน และสว่นใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้า 

การเปลี่ยนแปลงในประเภทสนิทรัพย์ที่สำคัญคือเงินสดและเงนิฝากธนาคารซึ่งลดลงจำนวน 263 ล้านบาท เกิดจาก
การลงทุนในบริษัทร่วม 122 ล้านบาท เพื่อเสริมการเติบโตจากรายไดป้ระจำในอนาคต และสินทรัพย์ทางการเงนิลดลง
จากการขายเงินลงทุน จำนวน 272 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เปน็เงินทุนหมนุเวียนในบริษัทในปีทีผ่่านมา 

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทสามารถสร้าง Backlog ได้ถึง 2,513 ล้านบาท การเติบโตนี้เปน็ผลมาจากการได้รับโครงการใหม่ 
ๆ ที่มีทั้งความทา้ทายและโอกาส อาทิเช่น การติดตั้งเคร่ืองผลิตแผ่นปา้ยทะเบียนรถยนต์ Phase 2, โครงการ recycle 
พลาสติกจากการคัดแยกขยะชมุชน, และการติดตั้งระบบโซล่าร์ ซึง่โครงการเหล่านีไ้ม่เพียงแต่สะท้อนถึงการ
ตอบสนองความต้องการในตลาด และการเป็นผูน้ำในการนำเสนอโซลูชัน่ยั่งยนืเท่านั้น แต่ยังเปน็การปูทางการเติบโตที่
ยั่งยืนของบริษัทในอนาคต 

การขยาย Backlog ของบริษทัในระหว่างปีที่ผา่นมานี้ แสดงถึงความเชื่อมั่นและความไวว้างใจจากลูกค้าและพันธมิตร
ทางธุรกิจ การเติบโตนีไ้ม่เพียงแต่ยืนยันถึงความต่อเนื่องของการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังสง่เสริมความมุ่งมั่นในการ
สร้างมูลคา่ในระยะยาว ผ่านโครงการที่มีผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นบวก พร้อมด้วยความมั่นใจในการ
บริหารจัดการสภาพคล่องอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม และการส่งมอบงานที่มีคุณภาพยังคงเป็นสิง่ที่บริษทัทำ
อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับทีผ่่านมาในอดีต บริษทัจึงขอยนืหยัดด้วยความแข็งแกร่งและมทีิศทางทีช่ัดเจนเพื่อการ
เติบโตที่ยั่งยนืและก้าวหนา้ต่อไป  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  

พิธีกร แจ้งว่า มี คำถามจาก   คุณลินดา โรจนนัครวงศ์ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าขอทราบเหตุผลการ
ขาดทุนของปี 2566 (ขาดทุนต่อเนื่องทุกไตรมาส) อะไรคือปัญหาหลักจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น  ? (รายจ่ายประจำ/หรือ
ลงทุนผิดพลาด/หรือคำนวณต้นทุน หรือ เกิดจากผู้รับเหมา) 

นางสาว สิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ตอบว่าการขาดทุนในปี 2566 
มีปัจจัยหลัก 4 เร่ือง ได้แก ่1. ยอดรายได้ต่ำกว่าเป้า 2. กำไรข้ันต้นลดลงและต้นทุนสูงขึ้น 3. ผู้รับเหมารายย่อยละทิ้ง
งาน  4. ลูกค้ามีปัญหาการเงินจ่ายเงินช้า โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้  

1. เนื่องจากยอดรายได้ต่ำกว่าเป้าสำหรับปีที่ผ่านมาโครงการใน Backlog ของบริษัท เป็นการทำงานร่วมกันจาก
หลายฝ่าย เมื่อเกิดอุปสรรคจากส่วนงานอื่นก็จะส่งผลให้การเข้าทำงานโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าสื่อสาร  ซึ่งบริษัท
ต้องรอการส่งมอบพื้นที่และงานโยธาอื่น ๆ จากผู้รับเหมาอื่นให้จบงานแล้วจึงจะเป็นงานส่วนของบริษัทที่จะเข้า
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มาทำงานในขั้นตอนสุดท้าย เช่น โครงการระบบสื่อสารและระบบอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้ารางคู่ ระบบย้าย
สายไฟฟ้าลงใต้ดิน การติดตั้งเคร่ืองจักร เป็นต้น หากส่วนงานแรกล่าช้า จะส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนการทำงานทำ
ให้ส่งมอบงานได้ล่าช้า จึงไม่เกิดรายได้  

2. ต้นทุนโครงการที ่เพิ ่มสูงขึ ้น จากการที ่ท ุกฝ่ายต้องเร่งงานส่งหลังช่วงโควิด เพื ่อชดเชยงานล่าช้าช่ว ง 
โควิด จึงทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น และเกิดการแย่งใช้สินค้าระดับโลก อีกทั้ง ปัจจัยลบจากห่วงโซ่อุปสงค์และ
อุปทาน จากการเกิดสงครามขนาดใหญ่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เกิดวิกฤตราคาพลังงาน ค่าเงินเฟ้อ จึงส่งผลเสีย 
ดังนี้  

2.1 ต้นทุนสูงขึ ้นจากราคาวัสดุท ี ่ส ูงข ึ ้นมาก เพราะปัจจัยการแปรปรวนของสภาพอากาศโลกทำให้  
เหมืองทองแดงน้ำท่วมและไม่สามารถขุดได้ การเกิดสงครามในหลายภูมิภาค และอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงขึ้น 
โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นปัจจัยหลัก เช่น เหล็ก ทองแดง และแผงวงจรอิเล็คทรอนิคที่ขาดแคลนในปีที่ผ่านมา 
ทำให้มีราคาสูงขึ้นมาก  

2.2 การส่งมอบสินค้าที่ล่าช้า เกิดจากผลกระทบห่วงโซ่อุปทานที่ล่าช้าจากการขนส่ง ทำให้การดำเนินงานล่าช้า 
และต้นทุนสูงขึ้น เนื่องจากการขยายเวลาส่งมอบงานนานขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนคงที่ของบริษัทจากการว่าจ้าง
บุคคลากรและแรงงานเพิ่มข้ึน ก็ส่งผลโดยตรงกับการรับรู้รายได้ของปี 2566 และเกิดผลขาดทุน     

พิธีกร แจ้งว่า มีคำถามอีก 1 ข้อ จาก   คุณลินดา โรจนนัครวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ถามว่าการขาดทุนเกิด
จาก ECL (Expected Credit Loss ) ในระบบบัญชีนั้น การสำรองทางบัญชีในการขาดทุนดังกล่าวจะ สิ้นสุดเมื่อใด  

นางสาว สิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ตอบว่าในปี 2566 บริษัทได้ตั้ง
สำรองผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ จำนวน 57 ล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชี 
ความล่าช้านี้เกิดจากปัญหาสภาพคล่องของลูกค้า และบริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้ส่วนนี้กลับมาเมื่อสามารถเก็บเงิน
ลูกหนี้การค้าได้ตามปกติ และการปรับปรุงในกระบวนการบริหารจัดการการเก็บเงินและการคัดเลือกลูกค้าอย่าง
รอบคอบ 

 

พิธีกร แจ้งว่า มีคำถามจาก คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ ถามแนวโนม้ สาเหตุ ผลประกอบการลดลงหลายไตรมาส 

นางสาวสิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน (CFO) ตอบว่า บริษัทฯ พยายามส่ง

มอบผลงานทีส่มบูรณ์ให้ลูกค้า แต่ประสบปัญหา ตน้ทนุเพิ่ม ไดร้ับการส่งมอบพืน้ที่ลา่ชา้ ทำให้เกิดขาดทุน 

ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 8 จาก 22 

 

 

 

 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัท 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมทราบ  

นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายละเอียดการพิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวม
ของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไว้ดังนี้ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจดัทำ 
งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทและต้องจัดให้ผู ้สอบบัญชี
ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2  โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้ 

 
รายการ (บาท) ปี 2566  

งบการเงินรวม 
ปี 2565  

งบการเงินรวม 
ปี 2564 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์รวม 1,837,858,949 2,205,344,859 2,160,736,335 

หนี้สินรวม 840,625,025 809,391,287 729,405,328 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 997,233,924 1,395,953,572 1,431,331,007 

รายได้รวม 761,917,632 1,367,426,792 1,615,417,791 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี (340,197,570) 4,861,942 178,799,887 
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  (0.57) 0.01 0.30 

 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปบีัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และไดผ้่านการสอบ
ทานของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปทีี่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว  (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ งบการเงิน) 
 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 9 จาก 22 

 

 

 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นใด พิธีกรเชิญผู้ถือหุ้นลงคะแนน 
 
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
  

เห็นด้วย จำนวน 361,928,800  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จำนวน 31,000 เสียง  

 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล 
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาว สิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน เป็น
ผู้นำเสนอวาระนี้  

นางสาว สิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน แจ้งว่า ตาม พ.ร.บ มหาชน 
มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งขณะนี้บริษัท ได้สำรองครบตาม
กฎหมายแล้ว 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ
บริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทาง
การเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท  
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

จากงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว 
บริษัทมีขาดทนุสุทธิจากงบเฉพาะกิจการเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 334,794,695 บาท และขาดทุนสะสมในงบการเงิน
รวม จำนวน 340,197,570 บาท  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 10 จาก 22 

 

 

 

อนึ่ง บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องมีการ
จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (บาท) 
เสนอ  

ปี 2566 

 

ปี 2565  

 

ปี 2564 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากผลการดำเนินงาน  (งบ

การเงินเฉพาะกิจการ) 
(334,794,695)  6,731,412 178,799,887 

เงินปันผลระหว่างกาล งดจ่ายปันผล - 169,500,000   

เงินปันผลประจำป ี   30,000,000 48,000,000 

จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ - 30,000,000 217,500,000  

สัดส่วนการจ่ายเงนิปนัผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบ

การเงิน 

-   

445.67% 121.64% 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทมี
ผลขาดทุน 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม  พิธีกรแจ้งว่า มี คำถามจาก คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
ถามการตั้งสำรอง จะสิ้นสุดเมื่อไร ? 
นางสาวสิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีการเงิน (CFO) ตอบว่า เรื่องของการตั้ง
สำรอง จะเป็นเร่ืองของการเก็บเงินจากลูกหนี้ ซึ่ง ในสภาวะปกติ  ก็เก็บเงินตาม รอบบิล ปกติ ดังนั้นก็ยังคงต้องมีการ
ตั้งสำรองด้วยตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนด 

หากแต่ว่าในปีที่ผ่านมา ลูกค้ามีสภาพคล่องที่ไม่ดีและจ่ายเงิน ล่าช้า การตั้งสำรองก็ตั้งค่อนข้างสูงในปีที่ผ่านมา แต่ ก็
เชื่อว่าในปีนี้ 2567  จะตามหนี้ได้ และก็ทำให้ลดสำรองลงได้ปีนี้ 

 ไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นใด พิธีกรเชิญผูถ้ือหุ้นลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จำนวน 361,928,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จำนวน 43,000 เสียง   



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 11 จาก 22 

 

 

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ  และได้เชิญ นายเจษฎา พรหมจาต นายกิตติรัฐ ทวีลาภ และ นายณัฏฐชัย ศิริโก ออก
นอกห้องประชุมชั่วคราว 
ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า 
ตาม พ.ร.บ มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ หนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
1) นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอิสระ  
2) นายกิตติรัฐ ทวลีาภ กรรมการ  
3) นายณัฏฐชัย ศิริโก  กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีการสรรหากรรมการ 2 ช่องทาง คือ  

1. ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ผ่านเว็บไซต์
ของบริษัท และปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ    

2. เปิดให้กรรมการได้ทำการเสนอรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอ 3 รายชื่อ คือ    
    1. นายเจษฎา พรหมจาต    กรรมการอิสระ 
      2. นายกิตติรัฐ ทวีลาภ         กรรมการ  
    3. นายณัฏฐชัย ศิริโก          กรรมการ  
กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการติดต่อกันมาหลายปี มีความรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็น
อย่างดี เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการแทน
กรรมการบริษัทที่จะพ้นวาระในปี 2567 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ต่อไป 
 

คณะกรรมการ พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  เห็นว่าบุคคล 3 ท่าน ผ่านกระบวนการสรรหาที่กำหนด และ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ไม่ได้ประกอบกิจการใด หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีลักษณะแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3  
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โดย นายเจษฏา พรหมจาต เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ   มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยลำดับที่ 4   
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระ ได้แก่ 

- นายเจษฎา พรหมจาต กรรมการอิสระ  
- นายกิตติรัฐ ทวลีาภ กรรมการ 
- นายณัฏฐชัย ศิริโก กรรมการ  

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง    

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นใด พิธีกร จึงเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติรายชื่อกรรมการ เป็นรายบุคคล 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

1) นายเจษฎา พรหมจาต  

เห็นด้วย จำนวน 361,948,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จำนวน 23,700     เสียง   

2) นายกิตติรัฐ ทวีลาภ 

เห็นด้วย จำนวน 361,948,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จำนวน 23,700 เสียง   

3) นายณัฏฐชัย ศิริโก   

เห็นด้วย จำนวน 351,356,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.0715 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 10,600,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.9285 
งดออกเสียง จำนวน 15,000 เสียง   

  พิธีกร ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าทีป่ระชุม 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด่านวิวฒัน์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เปน็ผูน้ำเสนอ    

ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งต่อที่ประชุมวา่ 
จากการพิจารณา skill matrix (ตารางทักษะความชำนาญ) ของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน พบวา่ skill ที่เห็นควรเพิ่มเติมจาก skill matrix ปัจจุบนั คือ ดา้นความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาธุรกิจ  การบริหารการลงทุน การเงิน พฒันาธุรกิจและการตลาด 
จึงมีกระบวนการสรรหากรรมการโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้กรรมการได้เสนอรายชื่อเพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณา   
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติตา่ง ๆ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
คร้ังที่ 3/2567 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้ 
1. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์   กรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ตรวจสอบและเห็นว่า คุณสมบัติของนายพนิต วิกิตเศรษฐ์ ไม่
ขัดต่อคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือระเบียบข้อกำหนดกรรมการอิสระ  ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายพนิต วิกิต
เศรษฐ์ มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงินและการลงทุน และนอกจากนั้นยังเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร
เมือง ตรงกับแนวทางพัฒนาธุรกิจของบริษัท 

2. นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ      กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ตรวจสอบและเห็นว่าคุณสมบัติของนายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ ไม่
ขัดต่อคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาธุรกิจและการตลาดมาก่อน สามารถช่วยขับเคลื่อนธุรกิจบริษัทได้ในอนาคต 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั ่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์  มีประสบการณ์ด้านการบริหารเงินและการลงทุนซึ่งตรงกับธุรกิจและทิศทางของ
บริษัท 

ส่วนนายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัท
มหาชน สามารถพัฒนางานขายและบริการของบริษัทได้  
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ทั้งนี้ประสบการณ์ของทั้ง 2 ท่านจะช่วยเสริมความหลายหลายของกรรมการตาม Skill Matrix โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการบริหารการเงิน การพัฒนาธุรกิจและการตลาด เหมาะแก่การประกอบธุรกิจของบริษัท 

ทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามที ่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ส่วนกรรมการอิสระก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อกำหนดที่
เก่ียวกับกรรมการอิสระ โดยมีประวัติย่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นชอบเสนอชื่อ 1. นายพนิต วิกิตเศรษฐ์ เป็นกรรมการอิสระ และ 2. นายพฤทธิพงษ์  
ธาราพิมาณ เป็นกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และจะช่วยส่งเสริมธุรกิจของบริษัท 

โดยภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 2 ท่าน จำนวนกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นใด  พิธีกรได้เชิญผู้ถือหุ้น ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

1) นายพนิต วิกิตเศรษฐ์  

เห็นด้วย จำนวน 285,026,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จำนวน 76,945,200 เสียง   

2) นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ 

เห็นด้วย จำนวน 285,026,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง จำนวน 76,945,200 เสียง   
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วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. พรชัย ด่านวิวัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอ  

ดร. พรชัย ด่านวิวฒัน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้กลา่วรายงาน วา่ ตามมาตรา 90 แห่ง 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษทั กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษทัในรูป
ของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามที่ทีป่ระชุม ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ 
ซึ่งอาจกำหนดเปน็จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเปน็คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที ่ของ
คณะกรรมการบริษัทและข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของ
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที ่บริษัทกำหนดนั ้นอยู ่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี ่ยโดยรวมของตลาด กล่าวคือ 
ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 –20,000 บาท /ท่าน และ เบี้ยประชุม 10,000 –20,000บาท /ท่าน/ครั้ง)   อีกทั้งมี
หลักเกณฑ์ในการจ่ายบำเหน็จกรรมการ   1) บริษัทต้องมีกำไรสุทธิเท่านั้น 2) ให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับบำเหน็จ
ไม่เกินร้อยละ 3.0 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 3) ค่าบำเหน็จแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก 20% เป็นบำเหน็จของ
ประธานบริษัท สูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท ส่วนที่เหลือนำมาเฉลี่ยให้กรรมการทุกท่านสูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสนบาท 
และจัดสรรตามจำนวนคร้ังที่เข้าประชุม   

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 และปี 2566 

ตำแหน่ง/  
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท/ท่าน) 

เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/คร้ัง)
(เฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม) 

บำเหน็จกรรมการ 

 เสนอ 2567 2566 เสนอ 2567 2566 เสนอ 2567 2566 

คณะกรรมการบริษัท     1) กรรมการบริษัท จะได้รับ

บำเหน็จไม่เกินร้อยละ 

3.0 ของเงินปันผลที่จา่ย

ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

- ประธานกรรมการบริษัท 20,000 20,000 20,000 20,000 
-กรรมการบริษัท  
(ที่มิใช่ผูบ้ริหาร) 

15,000 15,000 10,000 10,000 

-กรรมการบริษัท  
(ที่เป็นผูบ้ริหาร) 

  10,000 10,000 
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ตำแหน่ง/  
องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนรายเดือน  
(บาท/ท่าน) 

เบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/คร้ัง)
(เฉพาะกรรมการที่เข้า
ประชุม) 

บำเหน็จกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ     2) ประธานกรรมการจะได้

บำเหน็จในอัตราร้อยละ 

20 ของจำนวนบำเหน็จที่

ได้รับในปีนัน้แต่สูงสุดไม่

เกิน 6 แสนบาท และ

กรรมการทุกท่านจะได้รับ

สูงสุดไม่เกินคนละ 5 แสน

บาท จัดสรรตามจำนวน

คร้ังที่ประชุม ทัง้นี้ บริษัท

งดจ่ายบำเหน็จกรรมการ 

ตามนโยบายดังกลา่วตาม

ผลประกอบการปี 2566  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   15,000 15,000 

- กรรมการตรวจสอบ   10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

    

-ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

  15,000 15,000 

- กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

  10,000  10,000  

หมายเหตุ : 1) เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น  
  2) กรรมการที ่ ได ้ร ับเง ินเด ือนประจำในฐานะพนักงานของบร ิษ ัท จะไม ่ได ้ร ับค ่าตอบแทน  

รายเดือนในฐานะกรรมการของบริษัท   

ในการกำหนดค่าตอบแทนนั้นกรรมการของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อ่ืนใด นอกจากค่าตอบแทนตามรายละเอียด
ที่กำหนดข้างต้น  

บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 
2567 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ ตามที่เสนอ 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี (One Report)  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นใด  
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย จำนวน 361,796,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9517 
ไม่เห็นด้วย จำนวน 160,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0442 
งดออกเสียง จำนวน 15,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0041 

 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจำปี 2567  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการ
พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 

นายเจษฎา พรหมจาต ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัททุก
ปี  นั้น คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแล้วเห็นควร  เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) เปน็ผูส้อบบัญชีของบริษัทสำหรับ รอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2567   
โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เปน็ผูท้ำการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  

1. นางสาวนนัทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ  
2. นายพิสิฐ ทางธนกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 หรือ 
3. นางสาวธิตินนัท์ แวน่แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432   

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทแทน 

 

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ 
ประสบการณ์การทำงาน โดยเห็นว่า  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มี
ความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ผลงานเป็นที่เชื่อถือ ได้มาตรฐาน ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้
เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว  
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คณะกรรมการบร ิษ ัทได ้พ ิจารณาแล ้วเห ็นควรกำหนดค ่าตอบแทนผู ้สอบบัญช ีของบร ิษ ัท โดยไม ่รวม  
บริษัทย่อย แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3 ล้านบาท  โดยไม่รวม
ค่าบริการอ่ืน ๆ   และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   ซึ่งค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เท่ากับปีที่แล้ว 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี  

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2567 

(ปีที่เสนอ) 
รอบปีบัญชี 2566 

1. ค่าสอบบัญชี 3,000,000 3,000,000 
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จ่ายตามจริง (ถ้ามี)  47,640 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วย จำนวน 361,961,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จำนวน 10,000 เสียง   

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามทั้งล่วงหน้าและ
ในที่ประชุม ดังนี้  
1. คุณดนัย ดำนุ้ย  ผู้ถือหุ้น ส่งคำถามมาล่วงหน้า ว่า ปัจจุบันบริษัทมี Backlog จำนวนเท่าไหร่ และคาดว่า จะ

สามารถทยอยรับรู้รายได้เมื่อไหร่ และเท่าไหร่บ้าง ? 
- นางสาว สิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ตอบว่า Backlog 

ปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 2,513 ล้านบาท ปี 2567 คาดว่า จะรับรู้รายได้ที่ 1,700 ล้านบาท 
2. คุณจันจิรา ใจทบัทิม ส่งคำถามล่วงหน้าวา่ ผูบ้ริหารมีแนวทางในการบริหาร Gross Profit Margin, Net Profit 

Margin, and Return on Equity  ที่ลดลงอยา่งไร ? 

- นายณัฏฐชัย  ศิริโก กรรมการและ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร  ตอบว่าจากวิกฤตการณ์ ตั้งแตป่ ี2564 – 

2565 หลังโควิด เกิดปัจจัยเร่ืองต้นทุนสินคา้และคา่จ้างแรงงานเพิ่มข้ึน จากการเร่งทำงานของผู้ประกอบการ

ทุกราย ซึ่งทำให้ผลประกอบการของบริษัทตกลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ไดพ้ยายามจะจดัการแก้ไขเรื่องของ 

Gross Profit Margin, Net Profit Margin และ ROE ที่ลดลง โดยมุ่งแก้ไขสิ่งที่บริษัทฯ ได้รับงานและกำลงั

ดำเนินการมาทั้งหมดให้ดีที่สุด และบริษัทฯ กำลังทบทวนนโยบายเพื่อนำสิ่งที่เปน็ตัวตน คือความเป็น 
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Smart Tech ซึ่งเป็นความชำนาญหลักและสามารถแข่งขันในตลาดได้ อีกส่วนหนึ่งเปน็งานกึ่งงานรับเหมา 

ซึ่งอาจจะเปน็งานทีไ่ม่ถนัดในการควบคุมต้นทุน เป็นสาเหตุหลักทำให้ผลประกอบการปีที่ผา่น ๆ มาตกลง  

มาในปนีี้บริษัทฯ กลับมาเน้นตวัตน Smart Tech  จึงได้กำหนดแนวทางงานที่จะรบั วิธีการรับงานกับ

ทิศทางของงานใหม่ มี 3 ส่วน ที่จะพิจารณา ดังนี้   

o ส่วนที่ 1 งานที่รบัมา – บริษัทฯ จะลดความเสีย่งจากผลกระทบวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองของ

ภาวะสงคราม หรือต้นทุนทีสู่งขึน้จากภาวะที่เก่ียวข้อง เป็นปัจจยัในการปรับทิศทางธุรกิจของ

บริษัท   

o ส่วนที่ 2 การควบคุมตน้ทนุ -  บริษัทฯ ประเมนิ สาเหตุที่ทำให้ต้นทุนเพิ่ม และจะควบคุมได้

อย่างไร โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินต้นทุนได้ชัดเจนมากข้ึน  

o ส่วนที่ 3  การคัดเลือก Subcontractor - บริษัทฯ ประเมินศักยภาพการทำงานให้สำเร็จ เพราะ 

Subcontractor ก็ประสบปัญหา เร่ืองสภาพคล่อง ต้นทุนเพิ่ม จนมีผลกระทบต่องานทีส่่งมอบ

ไม่ได้ หรือขอค่างานเพิ่ม ทำให้ต้นทุนของบริษทัฯ สูงขึน้  

o ส่วนที่ 4 การคัดเลือกลูกค้า – บริษัทฯ ประเมนิศักยภาพลูกค้าหรือผู้ที่ บริษัทฯ ไปรบังาน บางราย

ขาดสภาพคล่อง ชำระเงนิชา้ลง จนทำให้เกิดการตั้งสำรองตามที่ บริษัทฯ แจ้งเปน็เงิน 57 ลา้น

บาท 

-  ดังนั้น จากแนวทางที่วาง มีความเชื่อว่า ในปี 2567 แนวโน้มของบริษัท ในเรื่องของ GPM, NPM จะดีขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ มุ่งมั่นที่จะส่งงานให้ได้ 1,700 ล้านบาทในปีนี้ ก็จะช่วยให้ผลประกอบการดีขึ้น 

3. คุณสมชัย คมขำ สง่คำถามมาลว่งหน้าสอบถามผลประกอบการของ AS MaCharge ที่ถือหุ้นอยู่ 60%  

- นายณัฏฐชัย  ศิริโก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ตอบว่า AS MaCharge เป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้ง
ขึ้นร่วมกับบริษัทลูกของ Susco ชื่อ Susco Beyond มีวัตถุประสงค์เพื่อทำ Sandbox นำร่องที่เกาะสมุยใน
การให้เช่ารถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้า พร้อมระบบบริการและตู้สลับ Battery ซึ่งผลประกอบการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อเทียบจากปีก่อน มีผู้ใช้มากข้ึนในปีนี้ และโครงการนี้ทำให้แบรนด์ของบริษัทฯ คือ MaCharge เริ่มเป็นที่
ยอมรับในแง่ผลิตภัณฑ์เชิงคุณภาพ ส่งผลต่อเนื่องไปยังผลิตภัณฑ์ภายใต้ Brand MaCharge ที่กำลังเปิดตัว 
เช่น Charger รถยนต์แบบ AC และ DC และระบบบริการใต้ชื่อ MaCharge ต่อไป บริษัทเชื่อว่าจะทำให้
ภาพรวมของสินค้า MaCharge เร่ิมดีขึ้น และสร้างยอดที่ดีในปีนี้ 

4. จากผู้ถือหุ้นท่านเดียวกัน สอบถามถึงผลประกอบการของบริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด (UE) ซึ่ง AMR ถือหุ้นอยู่ 

49% 

- นายณัฏฐชัย ศิริโก กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า UE เป็นโครงการส่งและจำหน่ายน้ำดิบ

ให้กับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดย UE เป็นผู้จัดหาน้ำดิบและเดินท่อส่งน้ำไปยังนิคมอุตสาหกรรม UE 
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เร่ิมส่งน้ำเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ตอนนี้อยู่ระหว่างทดสอบการส่งน้ำประมาณ  6 เดือน ปัจจุบัน ได้ส่งน้ำ

ให้อุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อเนื่องสม่ำเสมอ จากการประมาณการ คาดว่า จะมีรายได้รวมในปี 2567 

จำนวน 90 – 100 ล้านบาท และเชื่อว่า เป็นฐาน Recurring Income มี ประมาณการ Payback Period 

8-10 ปี  

5. คุณกนกวรรณ ภูริศักดิ์ไพศาล ส่งคำถามล่วงหน้าว่า ในระยะยาว การเติบโตของบริษัทจะเป็นไปในทิศทางไหน 

- นายณัฏฐชัย ศิริโก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า ปีนี ้บริษัทมุ่งทำ 2 เรื ่องหลัก คือ 

นโยบายการรับงานโครงการ ที ่ เน ้นความเป็น Smart Technology ของ AMR และเรื ่องที ่สอง คือ 

Environment / Green Environment พร้อมกับสร้างงานที ่เกิดรายได้แบบ  Recurring Income โดย

กำลังขยายธุรกิจไปสู่การ Recycle พลาสติก จากขยะชุมชนที่มีเพิ่มขึ้นทุกปี  ปีนี้บริษัทฯ ได้ยื่นเสนอราคาไป

ที่ภาครัฐและชนะการประกวดราคาแล้วและอยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา โดยเป็นการคัดแยกขยะ และ

เอาพลาสติกที่ได้มา Recycle และบางส่วนทำเป็นเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่า (Refuse Derived Fuel : RDF)  

เชื่อว่า โครงการนี้จะทำให้เกิด Recurring income หรือรายได้ประจำของบริษัท เนื่องจากเป็นโครงการ

สัมปทานประมาณ 20 ปี และ AMR มีแผนที่จะขยายธุรกิจนี้เพิ่มอีก 3 – 4 แห่งในปีนี้   

- ส่วนของงาน Smart Tech นั้น ใช้ความรู้พื ้นฐานเดิม และต่อยอดจากประสบการณ์ในฐานะนักพัฒนา

นวัตกรรม โดยเพิ่มธุรกิจในส่วนของ Smart Warehouse และ Smart Building  รวมถึง Smart City ซึ่ง

ขณะนี้บริษัทฯ ได้เสนองานไปยังลูกค้า และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เชื่อว่า จะปิดงานขายได้ในบางส่วน 

และช่วยให้เกิดรายเพิ่มจากงานเหล่านี้มากข้ึน  

- อีกส่วนหนึ่ง คืองานประจำที่ทำอยู่แล้ว และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า เช่น การบริหารจัดการน้ำ ด้วยระบบ 

SCADA โดยบริษัทฯ จะเพิ่มนวัตกรรม Digital Twin กับ AI เข้าไป เพื่อ Technology ที่นำสมัย และได้รับ

การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี หลายรายแจ้งว่าสามารถแก้ปัญหาและตอบโจทย์ได้จริง ทำให้บริษัทฯ มี

ความเชื่อว่า การขับเคลื่อนจากฐานธุรกิจเดิมและเพิ่ม นวัตกรรม AI กับ Digital twin เข้าไปจะทำให้ธุรกิจ

เติบโต 

6. คุณสุดา พุทธศรี  สง่คำถามวา่เป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2567 อยู่ที่เท่าไร 
- นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร สายงานพฒันาธุรกิจ  ตอบว่า ในปนีีบ้ริษัทฯ ตั้ง

เป้าการขายไว้ที่ 2,700-2,800 ล้านบาท เมื่อรวมกับ backlog เดิมในปีก่อน จะทำให้รับรู้รายได้ในปีนี้ 

1,700 ล้านบาท  

- รายละเอียด ยอดขาย 2,700-2,800 ล้านบาท ดังนี้  

o ส่วนที่ 1 - งานรูปแบบเดิม Scada งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมกับ AI / IOT ไม่ว่าจะเป็น

โทรมาตรแบบเดิม และทำให้ดีขึ้น ด้วยการเอา digital twin เข้ามาใส่ ซึ่งก็มีงานบางส่วนที่ได้ทำให้
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ลูกค้าไปบ้างแล้ว ประมาณการว่าเป็นส่วนงานที่ขยายมากขึ้นจาก AI & IOT ประมาณ 300 ล้าน

บาทในปีนี้  

o ส่วนที่ 2 infrastructure และ green transportation มีโครงการหลัก ๆ คือ โครงการรถไฟฟ้า / 

รถไฟทางคู่ / รถไฟขนส่งขนาดใหญ่ และงานประมูลภาครัฐ ในปีนี้คาดว่า จะมียอดขายเข้ามา

ประมาณ 900 ล้านบาท  

o ส่วนที่ 3 Green environment มีทั้งงานภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสนใจ ได้มีโครงการนำร่อง

แล้ว คือ AS Macharge และ Solar cell และธุรกิจล่าสุดที่ AMR เข้าไปร่วมลงทุน ในส่วนของการ

คัดแยกขยะเพื่อนำมา recycle ทั้ง Mechanical recycle และ Chemical recycle ซึ่งเป็นธุรกิจ

ที่จะทำให้เกิด recurring business ตามนโยบายของทางบริษัท อีกประมาณ 200 ล้านบาท  

7. คำถาม จาก คุณอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์ ถามแนวโน้มผลประกอบการของปีนี้ งานที่ลงทุนไปเร่ิมม ีrecurring 

income เข้ามาอย่างไร และปีนีค้าดว่า จะมีเงินปนัผลหรือไม่ 

- นายณัฏฐชัย ศิริโก กรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บริหาร  ตอบว่า Recurring Income ส่วนที่มั่นใจวา่จะ

ได้ ส่วนแรกมาจาก AS MaCharge ส่วนทีส่องจาก บริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด จากการขายนำ้ดิบ ส่วนงาน

ขยะที่เพิ่งเริ่มทำ คาดวา่มี Recurring Income เข้ามาช่วง ไตรมาส 3 - 4 ของปีนี ้

- เรื่องเงินปันผล ต้องพิจารณาจากผลประกอบการ ถ้ามผีลประกอบการที่ดีแล้วผา่นเกณฑ์ แต่อย่างไรก็มั่นใจ

ว่า ผลประกอบการจะดีขึน้กว่าปีที่ผา่นมา 

8. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์แจ้งชื่อ ถามว่า ผลประกอบการ Core Business ลดลงเรื่อยๆ จนขาดทุนหนัก ผู้บริหารจะทำ

อย่างไร กับ Core Business เดิม ที่ไม่รวม New Business จากเงิน IPO เพื่อไม่ให้เกิดการขาดทุนอีก และมี

รายได้ กำไรจาก Core Business ให้เติบโตเพิ่มข้ึนอย่างยั่งยืน 

- นายณัฏฐชัย ศิริโก กรรมการ และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร  ตอบว่า ปัจจบุัน บริษัทฯ กลบัมาทบทวน

นโยบายการทำธุรกิจ ปีก่อนได้ทำธุรกิจในงานเชิงรับเหมาบวกกับงานที่เป็น Core Business คือ ด้าน IT, 

สื่อสาร ไฟฟา้ ระบบควบคุม  ปนีี้กำลังขยบัไปสู่งาน High Technology ทีบ่ริษัทฯ มีความถนดัให้มากข้ึน 

ขณะเดียวกันบริษัทจะลดงานรบัเหมาลง ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ Gross Profit สูงขึ้น และตน้ทุนทีต่่ำลง อันนี้ก็

เป็นโจทย์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ก็เป็นการเปลี่ยนทิศทางจากงานที่ไม่ถนดันักใน Area ใหม่ มาเป็น Area เดิม 

และต่อยอด AI & IOT เข้าไป  

9. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่ออีกท่านหนึง่  ถามว่า ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2566 มี backlog ที่ยังไม่ส่งมอบงาน 

2,513 ล้านบาท ซึง่จะรับรู้รายได้ในปี 2567 ประมาณ 1,707 ล้านบาท และจะรบัรู้ปี 2568 อีก 548 ล้านบาท 

ทางผูบ้ริหารคาดวา่ จะสามารถรับรู้รายได้ตามที่คาดการณ์หรือไม่ ? หรือจะมีอุปสรรคใด ? ที่จะทำให้ไม่สำเร็จ

ตามเป้าหมาย 
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- นายณัฏฐชัย ศิริโก กรรมการ และประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร  ตอบว่า ณ วันนี้  ยังมัน่ใจวา่ จะสามารถส่ง

มอบงาน 1,700 ล้านบาทได้ ยกเว้นอุปสรรคที่เหนือการคาดหมาย เชน่ ภาวะสงคราม ที่ผา่นมามีสินคา้ที่

นำเขา้ล่าช้าไป 1 เดือน เนื่องจากเรือขนส่งไม่สามารถผ่านในพื้นที่ที่มีการสู้รบได้ อุปสรรคอ่ืนยังไม่เห็น 

10. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่ออีกท่านหนึง่  ขอสอบถามเรื่องหุ้นซื้อคืน และแผนการจัดการหุ้นซือ้คืน 

- นางสาวสิริรัตน์ จริยสกุลทอง รองประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร สายงานบัญชีการเงิน แจง้ว่า ปัจจบุันหุ้นที่มีการ

ซื้อคืน มีจำนวน 9.3 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4 บาท มูลคา่รวม 37  ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

อยู่ ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปีนบัจากนี้ ครบกำหนดเดือนมีนาคม 2569 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาและ

มุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกด้าน 

11. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์แจ้งชื่ออีกท่านหนึง่  ขอให้ชี้แจง รายละเอียดการลงทนุโครงการใน New S curve อะไร 

และใช้เงินไปเท่าไร ? 

- นายพฤทธิพงษ์ ธาราพิมาณ รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร สายงานพฒันาธุรกิจ  ตอบว่า บริษทั เอเอส มา

ชาร์จ จำกัด ใช้เงนิลงทุนไป  6 ล้านบาท ส่วน บริษัท ยู เอเลเม้นท์ จำกัด ธุรกิจสง่นำ้ดิบ ใช้เงนิลงทุน 125 

ล้านบาท ทั้ง 2 บริษทัเริ่มรับรู้รายได้แลว้ 

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดเพิ่มเติม  พิธีกรกล่าวว่า หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามไปได้

ที่ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์ ผา่นอีเมล์ หรือโทรศัพท์ตามที่แสดงบนเว็ปไซดบ์ริษัท และ เชิญประธานกล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของ
บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)  

ปิดประชุมเวลา  11.45 น. 

 
(ลงชื่อ)   

 (นายสมศักดิ์ จันทรน์้อย) 
ประธานที่ประชุม 

บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) 
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